

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า,ดอลลาร์ฟื้นตัวขณะตลาดจับตาการเมืองเยอรมนี

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าจากช่วงท้ายตลาดวานนี้ ขณะที่ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

*เงินบาทอ่อนค่าจากระดับแข็งค่าสูงสุดในรอบกว่า 30 เดือนที่ 32.75 เมื่อวานนี้ ขณะที่ไทยเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ไตรมาส 3/60 เติบโต 4.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส และสูงกว่าโพลล์รอยเตอร์คาดไว้

*นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เผยวานนี้ว่า เศรษฐกิจไตรมาส 3/60 ที่ขยายตัว 4.3% ใกล้เคียงกับที่นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)รอบล่าสุด

*แต่ธปท.มองว่า ในระยะต่อไปคาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ขณะที่ไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ , ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการกระจายตัวของกำลังซื้อในประเทศ

*ดอลลาร์ทรงตัวในช่วงเข้านี้หลังปรับขึ้นเมื่อวานนี้ โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ยังคงอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดรอบ 1 สัปดาห์ ขณะที่ยูโรยังคงได้รับแรงกดดันต่อไป จากภาวะไม่แน่นอนทางการเมืองในเยอรมนี

*นางแอนเจลา เมอร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่า เขาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้ หลังจากพรรคฟรี เดโมแครตส์ ซึ่งมีนโยบายหนุนภาคธุรกิจ ถอนตัวออกจากการเจรจาต่อรอง

*นักลงทุนยังคงจับตามองการปฏิรูปภาษีในสหรัฐฯ โดยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ในโพลล์รอยเตอร์คาดว่า สมาชิกพรรครีพับลิกันจะไม่สามารถผลักดันมาตรการปรับลดภาษีครั้งใหญ่ ให้ผ่านสภาองเกรสได้ในปีนี้

*นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) มีกำหนดจะกล่าวแถลงในช่วงต่อไปในวันอังคาร ทางด้านเฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.ในวันพุธนี้

*เมื่อวันจันทร์นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 342.77 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 7.61 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 686.68 ล้านบาท

*09.03 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.83/85 จาก 32.75 เมื่อวานนี้

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.523/545 จาก 38.527 เมื่อวานนี้

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.67/70 จาก 112.62 เมื่อวานนี้

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1730/33 จาก 1.1732 เมื่อวานนี้

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้